

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๐๑๔๓๑



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรองข้อมูลนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน จำนวน ๑ แผ่น

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุน เป็นค่าอาหารกลางวัน ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการขอรับ เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ให้สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แจ้งโรงเรียนเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน เป็นค่าอาหารกลางวันดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลน อาหารกลางวัน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันในระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดโรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้

กรณีนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันให้โรงเรียนจัดทำแบบรับรองข้อมูลนักเรียน ขาดแคลนอาหารกลางวัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองข้อมูล

๒. ให้โรงเรียนจัดพิมพ์แบบคำขอรับเงินอุดหนุนฯ พร้อมแบบ อว.สช.๑, อว.สช.๕ และ อว.สช.๖ (สำหรับโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป) แบบ อว.สช.๒, อว.สช.๕ และ อว.สช.๖ (สำหรับโรงเรียนเอกชนการกุศล) จากระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน เป็นค่าอาหารกลางวัน

๓. เมื่อโรงเรียนยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนฯ พร้อมแบบ อว.สช. แล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลในแบบ อว.สช.๓ หรือ อว.สช.๔ โดยจัดพิมพ์จากระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมทล ภาคสุวรรณ)

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๖๕